

THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY...

(*Tiếp theo trang 1*)

Tháng 8/2019, UBND tỉnh tổ chức cuộc thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình Bảo tàng tỉnh nhằm chọn được đơn vị tư vấn có phương án thiết kế tối ưu đáp ứng yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc, công năng sử dụng và hiệu quả kinh tế để đầu tư xây dựng mới công trình Bảo tàng tỉnh. Có 16 phương án kiến trúc dự thi. Hội đồng thi tuyển đã lựa chọn được 4 phương án tốt nhất gửi xin ý kiến của các hội nghề nghiệp và trưng bày tại Bảo tàng tỉnh đến ngày 5/12/2019. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh báo cáo xin ý kiến về 4 phương án tốt nhất.

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên,

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Đây là cuộc thi chọn ra phương án kiến trúc, sau đó tiếp tục hoàn thiện để trở thành thiết kế của một công trình văn hóa chứ không đơn thuần là một cuộc thi chọn ra các giải nhất, nhì, ba. Đồng chí yêu cầu thiết kế Bảo tàng tỉnh phải mang nét truyền thống kết hợp với hiện đại, thể hiện dòng chảy không ngừng từ quá khứ, hiện tại tới tương lai. Bảo tàng tỉnh đặt trong khuôn viên quảng trường phải phù hợp với các hạng mục công trình xung quanh, có không gian trưng bày cả bên trong và bên ngoài. Công trình nhà bảo tàng phải phù hợp với không gian trưng bày bên ngoài tạo thành quần thể bảo tàng, có

sự kết nối hợp lý, hài hòa giữa trong và ngoài. Hình khối công trình và vật liệu xây dựng phải phù hợp với tiểu vùng khí hậu. Đối chiếu với các yêu cầu trên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng trong phương án 1 và phương án 2 tốt hơn các phương án còn lại, tuy nhiên, dù phương án nào được chọn cũng đều phải tiếp tục bổ khuyết, hoàn thiện thêm. Đồng chí đề nghị các thành viên Hội đồng thi tuyển lựa chọn phương án tốt nhất, phù hợp với yêu cầu để trao giải.

Về phương án quy hoạch chi tiết khu trung tâm hành chính, chính trị tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao đơn vị tư vấn đã nghiên cứu kỹ tình hình kinh tế, xã hội, đặc biệt là đặc

điểm văn hóa của địa phương. Đồng chí khẳng định: Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh là nơi đặt trụ sở của các cơ quan lãnh đạo Đảng, chính quyền và các cơ quan tham mưu giúp việc nên quy hoạch và kiến trúc sau này phải bảo đảm nguyên tắc thống nhất Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, nhân dân làm chủ. Việc xây dựng trung tâm phải bảo đảm tập trung, thống nhất, có trình tự, khai thác triệt để bối cảnh tự nhiên. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng trong 3 phương án thì phương án 1 tập dụng được cảnh quan và đặc điểm tự nhiên. Đồng chí yêu cầu trong quá trình thiết kế các hạng mục công trình phải giữ được ngôn ngữ kiến trúc với điểm nhấn của công trình; các công trình chính bảo đảm độ cao hợp lý; chú ý việc tạo độ thoáng; ưu tiên thiết kế các công trình dùng chung. Thống

nhất chọn phương án 1, tuy nhiên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp tục nghiên cứu, xác định rõ số lượng người làm việc, số đầu mối cơ quan để thiết kế các hạng mục công trình cho phù hợp. Ngoài ra cần lưu ý dành tối đa cho không gian cây xanh và các hạng mục ngoài trời. Với quỹ đất dự trữ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị khi chưa xây dựng hạng mục công trình thì dùng làm không gian cây xanh và các hạng mục ngoài trời, sau này có thể khai thác để đáp ứng yêu cầu trong tương lai. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cảm ơn đơn vị tư vấn và nhà tài trợ đồng thời đề nghị đơn vị tư vấn và nhà tài trợ trên cơ sở phương án 1 tiếp tục đưa ra ý tưởng tiếp theo về hình thức kiến trúc và các hạng mục công trình chính trong quý II/2020.

ĐỒNG CHÍ PHÓ Bí THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH UBND TỈNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

Chiều ngày 26/2, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo của tỉnh phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) kiểm tra khu vực cách ly phòng, chống dịch Covid-19 đặt tại Trường Quân sự tỉnh (xã Đông Phong, huyện Đông Hưng). Cùng đi có đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Thực kế hoạch của Ban Chỉ đạo của tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 về tổ chức cách ly, giám sát đối với công dân của tỉnh về từ vùng

có dịch theo quy định, Trường Quân sự tỉnh được chọn là điểm tiếp nhận, cách ly các công dân từ tối ngày 25/2. Đến chiều ngày 26/2, hơn 30 người về từ vùng có dịch đã được các cơ quan chức năng vận chuyển, tiếp nhận, theo dõi sức khỏe tại khu vực cách ly. Tất cả những người thuộc diện cách ly được bảo đảm đầy đủ và miễn phí các điều kiện về sinh hoạt, y tế như: kiểm tra sức khỏe 2 lần/ngày; khu vực lưu trú được phun khử khuẩn 1 lần/ngày; trang bị đồ dùng sinh hoạt, bảo đảm khẩu phần ăn đủ dinh dưỡng; được bố trí khu vực chơi thể thao, xem ti vi, sử dụng wifi kết nối internet; chắt

thải sinh hoạt được xử lý theo đúng quy định...

Sau khi kiểm tra khu vực cách ly, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo của tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống dịch. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của tỉnh, theo dõi kỹ, báo cáo đầy đủ các diễn biến tại khu vực cách ly. Bảo đảm tốt an ninh trật tự, công tác hậu cần, hết sức quan tâm, động viên

tinh thần những người thuộc diện cách ly. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức và sự hợp tác của người dân với cơ quan chức năng trong phòng, chống dịch.

Làm việc với UBND xã Đông Phong, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh hoan nghênh sự hợp tác của chính quyền và nhân dân địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trước tình trạng một số địa phương chưa làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền khiến người dân có thái độ lơ là, chủ quan trước dịch bệnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị thực hiện tốt công tác quản lý, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để người dân nâng cao

nhận thức và hợp tác tốt với chính quyền và cơ quan chức năng trong phòng, chống dịch. Vận động người dân tiết giảm quy mô các hoạt động như đám cưới, đám tang, hạn chế tiếp xúc đông người đồng thời chủ động thực hiện các bước tự phòng dịch theo khuyến cáo của ngành Y tế.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu khi có thông báo cho học sinh đi học trở lại, trước thời điểm nhập học 1 ngày, các trường học trong tỉnh thực hiện tổng vệ sinh toàn bộ nhà trường và hướng dẫn đầy đủ cho cán bộ, giáo viên, học sinh các bước vệ sinh cá nhân để phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cán bộ, giáo viên và học sinh.

TRỊNH CƯỜNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Công trình Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam nằm trong quần thể Quảng trường Thái Bình thuộc

phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình). Sau khi hoàn thành, đây sẽ là công trình văn hóa đặc biệt, có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật, thể hiện sự tôn kính, tình cảm sâu nặng của nông dân Việt Nam nói chung, nhân dân Thái

Bình nói riêng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận, thống nhất việc thành lập Hội đồng nghiệm thu phần mỹ thuật công trình Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Thái

Bình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu UBND tỉnh việc thành lập Hội đồng nghiệm thu phần mỹ thuật công trình Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam, thành phần Hội đồng nghiệm thu gồm lãnh đạo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Thái Bình, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các thành viên

Hội đồng nghệ thuật xây dựng Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam. Về các bước nghiệm thu phần mỹ thuật công trình Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu Hội đồng nghiệm thu phần mỹ thuật công trình Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam...

HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH...

(*Tiếp theo trang 1*)

Hết năm 2019, 63/63 cục thuế tỉnh, thành phố hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao với tổng thu ngân sách đạt 1.277.308 tỷ đồng, tăng 9,3% so với dự toán; trong đó, thu nội địa trừ dầu thô đạt 1.221.057 tỷ đồng, tăng 8,7% so với dự toán, tăng 12,9% so với năm 2018.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của ngành Tài chính và ngành Thuế nhằm hoàn thành vượt mức tiến độ kế hoạch đề ra trong việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo Quyết định số 41. Thủ tướng yêu cầu thời gian tới ngành Thuế cần khắc

phục triệt để những tồn tại, hạn chế, mạnh dạn đề xuất các giải pháp đột phá tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hợp nhất các chi cục thuế; đoàn kết, thống nhất, tập trung triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm số hoàn thành vượt 5% nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm

2020 đã được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao; chú trọng cải cách hành chính thuế, cắt giảm các thủ tục không cần thiết nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người dân trong thực hiện nghĩa vụ thuế; xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra trên cơ sở phân tích rủi ro đồng thời thực hiện kiểm tra, giám sát kê khai thuế của người nộp thuế ngay từ đầu năm; tổ chức đối

thoại thường xuyên hơn, trên cơ sở đó kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế và nâng cao hiệu lực quản lý thuế.

Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đại diện một số bộ, ngành đã bấm nút hòa mạng các chi cục thuế khu vực vào hệ thống quản lý chung của cả nước; lãnh đạo Bộ Tài chính công bố hoàn thành kế hoạch thành lập chi cục thuế khu vực thuộc 63 cục thuế tỉnh, thành phố.

Thứ năm, ngày 27 tháng 2 năm 2020

TRI ÂN SÂU SẮC...

(*Tiếp theo trang 1*)

cán bộ ngành Y tế, Người viết: "...Người bệnh phó thác tính mệnh của họ nơi các cô, các chú. Chính phủ phó thác cho các cô, các chú việc chữa bệnh tật và giữ sức khỏe của đồng bào. Đó là nhiệm vụ rất vẻ vang. Vì vậy cán bộ cần phải thương yêu săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn. Lương y phải như từ mẫu...". Trải qua 65 năm, thắm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua mỗi chặng đường lịch sử của đất nước, đội ngũ thầy thuốc Việt Nam luôn quên nỗi lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành trọng trách bảo vệ sức khỏe nhân dân. Tiếp thu, kế thừa và phát triển nền y học cổ truyền Việt Nam, các thế hệ thầy thuốc Việt Nam luôn quán triệt tốt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng một nền y học theo nguyên tắc khoa học, dân tộc, đại chúng để xây dựng nền y học Việt Nam không ngừng phát triển, theo kịp nền y học hiện đại của thế giới với rất nhiều kỹ thuật tiên tiến đã được ứng dụng, triển khai. Đặc biệt hiện nay, Việt Nam vẫn đang kiểm soát tốt dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, đội ngũ thầy thuốc, cán bộ y tế tư trung ương đến cơ sở đều đang nỗ lực hết sức bảo vệ an toàn sức khỏe, tinh mạng của nhân dân. 16/16 bệnh nhân mắc Covid-19 đã được chữa khỏi là thành công lớn mà ngay cả những quốc gia có nền kinh tế phát triển cũng chưa làm được.

Cùng với đội ngũ thầy thuốc cả nước, đội ngũ thầy thuốc, cán bộ y tế của Thái Bình cũng không ngừng trưởng thành. Thái Bình là tỉnh có nền y học phát triển, luôn là một trong những địa phương dẫn đầu trên nhiều lĩnh vực y tế; trong những tình huống y tế khẩn cấp đều thể hiện khả năng đáp ứng tốt, khẳng định trình độ chuyên môn vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao với nghề nghiệp và tấm lòng thương yêu người bệnh sâu sắc của đội ngũ thầy thuốc, cán bộ y tế Thái Bình.

Trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona diễn biến phức tạp, cướp đi sự sống của hàng nghìn người, là mối lo ngại của toàn thế giới, chúng ta càng thấy sự quý giá của sức khỏe và tinh mạng con người. Không quên ngại gian khổ, hy sinh, đội ngũ thầy thuốc, cán bộ y tế đang mang hết tinh thần trách nhiệm, kiến thức khoa học và tấm lòng "Lương y như từ mẫu" để sát cánh cùng bệnh nhân chiến đấu và chiến thắng dịch bệnh.

Ngày 27/2 năm nay không có những buổi lễ tôn vinh các thầy thuốc hung toàn Đảng, toàn dân vẫn luôn hướng về những người chiến sĩ áo trắng với một niềm tin tưởng lớn lao và tấm lòng tri ân sâu sắc!

Khởi động tháng thanh niên năm 2020

Tại xã Nguyễn Xá (Đông Hưng), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức chương trình khởi động tháng thanh niên năm 2020, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.

Với chủ đề “Thanh niên Thái Bình tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng”, trong tháng thanh niên năm 2020, các cấp bộ đoàn sẽ triển khai thực hiện các hoạt động, công trình, phần việc chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh; đoàn viên, thanh niên tích cực phát huy sức trẻ, tinh thần xung kích, tình nguyện trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội để lan tỏa màu áo xanh tình nguyện.

Tại chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương, Đoàn Thanh niên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công ty TNHH Mediatec, thương hiệu sơn Mykolor, Công ty TNHH Kinh doanh xe máy Kường Ngân chi nhánh Thái Bình, Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh, Đoàn Thanh niên Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa, Chi đoàn Thanh niên Báo Thái Bình đã trao tặng 4 sân chơi cho thanh thiếu niên, hỗ trợ xây dựng 1 ngôi nhà tình nghĩa, tặng miễn phí 2.500 suất xét nghiệm sàng soát ung thư, tặng 8 bộ bệt và lavabo rửa tay, tặng 3.500 khẩu trang miễn phí cho các huyện, thành đoàn với tổng trị giá 611 triệu đồng.

Cũng tại chương trình, các đại biểu và đoàn viên, thanh niên được trao đổi, hướng dẫn cách phòng, chống dịch Covid-19.

Sau chương trình, các đại biểu và đoàn viên, thanh niên đã tham gia tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, phát miễn phí 3.500 khẩu trang tại một số địa phương của huyện Đông Hưng, trồng cây xanh, hoàn thành sân chơi cho thanh thiếu niên tại thôn Thọ Hưng, xã Minh Châu (Đông Hưng).

KUẤN THƯỢNG

Thông báo về việc tăng cường sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả năm 2020

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, tình hình thời tiết năm 2020 vẫn tiếp tục diễn biến khó lường, nắng nóng gay gắt kéo dài có thể xảy ra làm nhu cầu sử dụng điện tăng lên gây ảnh hưởng đến việc cung cấp điện.

Để đảm bảo cung ứng điện ổn định phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, giảm chi phí tiền điện cho khách hàng. Công ty Điện lực Thái Bình đề nghị Quý khách hàng tăng cường sử dụng điện tiết kiệm và tích cực tham gia Chương trình điều chỉnh phụ tải theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công Thương, cụ thể như sau :

1. Các doanh nghiệp SX công nghiệp tích cực tham gia Chương trình điều chỉnh phụ tải điện theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương; đồng thời tăng cường sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả; sử dụng đồng công suất và biểu đồ phụ tải đã đăng ký; bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý, hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị có công suất tiêu thụ điện lớn vào giờ cao điểm; xây dựng kế hoạch để tiết kiệm tối thiểu 1% lượng điện tiêu thụ cho 01 đơn vị sản phẩm so với năm trước đó.

2. Các cơ quan công sở, đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện tiết kiệm ít nhất 10% chi phí điện năng sử dụng hàng năm theo quy định tại Thông tư liên tịch số 111/2009/TTLT/BTC-BCT của liên Bộ Tài Chính - Công Thương và định mức phân bổ sản lượng điện sử dụng năm 2020 đã được phê duyệt.

3. Các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng điện sau trưa biến áp công cộng tăng cường sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả; hạn chế sử dụng các thiết bị điện cùng một lúc và các thiết bị tiêu thụ điện lớn vào giờ cao điểm (nhất là từ 17 giờ đến 20 giờ hàng ngày).

4. Các đơn vị quản lý hệ thống chiếu sáng công cộng áp dụng các giải pháp quản lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật trong chiếu sáng công cộng, thay thế các đèn trang trí, đèn chiếu sáng bằng đèn tiết kiệm điện; điều chỉnh thời gian chiếu sáng đường phố hợp lý theo từng mùa trong năm.

5. Các khách sạn, nhà hàng, cơ sở dịch vụ thương mại: tắt các đèn quảng cáo, trang trí sau 22 giờ đêm; sử dụng đèn tiết kiệm điện, đèn LED thay cho đèn công suất lớn.

6. Trong các tháng cao điểm nắng nóng, đề nghị quý khách hàng phối hợp giám sát việc ghi chỉ số công tơ. Khi có ý kiến thắc mắc, đề nghị quý khách hàng liên hệ theo số điện thoại Tổng đài CSKH Điện lực miền Bắc 19006769 để được tư vấn và giải đáp. Công ty Điện lực Thái Bình trân trọng cảm ơn.